

CÔNG AN TỈNH BÁO CÁO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 26/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông tin và báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung liên quan các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV sắp tới. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HBND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã báo cáo một số yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng các dự án luật trình Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn

thảo gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Cán chức công dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các đại biểu bày tỏ đồng tình về sự cần thiết xây dựng, ban hành các luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND

thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Nhiều ý kiến góp ý, bổ sung, làm rõ hơn một số điều trong nội dung các dự thảo luật, vấn đề phân công, phân cấp trong công tác quản lý, điều hành, làm rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất Công an tỉnh cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng để tạo sự đồng thuận, ủng hộ nhằm hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Quốc hội thời điểm diễn ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

đưỡng, kết nạp; tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; hoạt động “Kết nối trái tim” tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, kết đôi, xây dựng hạnh phúc gia đình. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị, công đoàn các cấp và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động và các chương trình, kế hoạch của tổ chức công đoàn về tháng công nhân năm 2023. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động và NLD trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng của các đại biểu, đồng thời khẳng định sự quan tâm đồng bộ, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với hoạt động bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng 5 dự án luật theo tinh thần các đại biểu đã góp ý tại hội nghị. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục cung cấp các thông tin, phản ánh của dư luận đối với 5 dự án luật gửi về Công an tỉnh trước thời điểm diễn ra kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho

lực lượng công an các huyện, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về 5 dự án luật để người dân trên địa bàn biết, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ nhằm hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Quốc hội theo kế hoạch đề ra. Công an tỉnh tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an điều hành xã hội theo pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giúp lực lượng CAND hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

TRỊNH CƯỜNG

an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn trước và trong quá trình làm việc; không vi phạm nội quy, quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động.

Tại lễ phát động, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động đã được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 42 nhà mái ấm công nhân với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung - cầu lao động nhằm định hướng, cung cấp thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho NLD có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm và người sử dụng lao động có điều kiện tuyển dụng lao động theo nhu cầu, góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp.

THU HOÀI - THANH TÙNG

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 26/4, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023; tuyên dương công nhân lao động tiêu biểu; tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung - cầu lao động. Tới dự có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Những năm qua, hoạt động tháng công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động và tổ chức đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn đậm nét trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLD); tác động tích cực đến xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực. Hướng về tháng công nhân năm 2023, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho hơn 1.000 lượt đoàn viên, NLD. Đến nay, có 340/484

doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung, điều khoản có lợi hơn cho NLD so với quy định của pháp luật. Hàng năm, 100% NLD được tư vấn, truyền thông các kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2020 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 307.631 đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 171 tỷ đồng; hỗ trợ tu sửa, xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 394 công nhân viên chức lao động.

Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của NLD. Với chủ trương tập trung chăm lo cho đoàn viên và NLD, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cầm on người lao động”; tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi

ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hiệp hội Cơ điện, điện tử Đài Loan; đoàn công tác Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc và Công ty TNHH Hyosung Việt Nam; Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc; đồng thời, tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản... Đến ngày 21/4, toàn tỉnh có 37 dự án đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 1.678,7 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 19 triệu USD.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được quan trọng và thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và của tỉnh.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(*Tiếp theo trang 1*)

phường Bồ Xuyên được HBND tỉnh phê duyệt. Việc di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang được UBND thành phố phối hợp với các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục di chuyển. Đối với trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu. Tuy nhiên, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn triển khai thi công và gặp khó khăn về thủ tục đầu tư. Đến nay đã hoàn thành giải tỏa 2/3 điểm bến, bãi tập kết, trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng, còn lại 1 điểm đơn vị đang tự thu đủ, hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân, UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện để an đến hộ gia đình, cá nhân liên quan. Chủ động hoàn thiện trích lục thửa đất để trình thẩm định, phê duyệt ngay sau khi đủ điều kiện. Chủ động rà soát quỹ đất tái định cư tại khu dân cư, tái định cư Đống Lôi và tiếp giáp khu tái định cư Đống Lôi. Chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa, vừa triển khai các thủ tục hồ sơ vừa triển khai trên thực địa. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận, từ đó có cơ sở đánh giá trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương. Chủ động giải pháp nhằm yết phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thời gian thực hiện các nhiệm vụ khác, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và phạm vi thực hiện dự án.

năm, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách đất thấp; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao; ý thức trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn tu tưởng cảm chường, cầu an ở một bộ phận cán bộ, công chức; còn xây ra một số điểm phức tạp về an ninh trật tự; việc giải quyết các vấn đề tồn tại còn chậm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự; quyết liệt thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, trong đó trọng tâm là triệt để tiết kiệm chi và quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các giải pháp

thu ngân sách nhằm bù đắp cho các khoản thu còn thiếu hụt; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án còn dư địa; tập trung cao cho công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn lúa xuân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuyệt đối không gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia, đồng thời cập nhật những quan điểm chỉ đạo, định hướng mới trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với các vấn đề còn tồn tại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết

NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

tuyến trên và tuyến dưới. Nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được các bệnh viện triển khai, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xã hội hóa lĩnh vực y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế... Đối với các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 02, đến tháng 4/2023, ngành đã hoàn thành 3 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Thời gian tới, ngành y tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: xây dựng và hoàn thiện mạng lưới y tế các tuyến; phát hiện, ứng phó kịp thời với dịch bệnh, bảo đảm chất lượng y tế dự phòng; nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh; xây dựng, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách lĩnh vực y tế, dân số; siết chặt kỷ cương, tăng cường ý đức...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị y tế tiếp tục đoàn kết, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi cơ sở y tế cần rà soát lại các quy chế, vị trí việc làm... để cán bộ, nhân viên phát huy được năng lực, xác định rõ trách nhiệm của mình. Ngành y tế cần chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực...; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐỢT 2 Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Giải nhất: 1 giải

- Trần Trung Kiên, Trưởng THCS Phạm Huy Quang, huyện Đông Hưng.

Giải nhì: 2 giải

- Nguyễn Hữu Tùng Lâm, Công an tỉnh Thái Bình.
- Nguyễn Phúc Minh Thắng, Trưởng THPT Chuyên Thái Bình.

Giải ba: 3 giải

- Đỗ Thị Kim Xuyên, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
- Đặng Hà Ngọc Diệp, Trưởng TH và THCS Phong Châu, huyện Đông Hưng.
- Nguyễn Quang Huy, Trưởng THCS Tây Sơn, thành phố Thái Bình.

Giải khuyến khích: 13 giải

- Nguyễn Diệu Sim, Trưởng TH và THCS Nguyễn Ân, huyện Đông Hưng.
- Bùi Đình Hùng, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đỗ Thị Vân Anh, Công an huyện Kiến Xương.
- Trần Hải Đăng, Ủy ban nhân dân xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư.
- Trần Văn Quỳnh, Đoàn Thanh niên xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải.
- Nguyễn Thị Linh, Ủy ban nhân dân xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ.
- Tạ Văn Khuê, Trưởng TH và THCS xã Phú Châu, huyện Đông Hưng.
- Đặng Trà My, Trưởng THCS Trọng Quan, huyện Đông Hưng.
- Phạm Kim Ngân, Trưởng TH và THCS Đông Xuyên, huyện Tiền Hải.
- Trần Bá Quý, Trưởng THPT Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy.
- Phạm Vũ Vy Ly, Trưởng THPT Phụ Dục, huyện Quỳnh Phụ.
- Vũ Thị Thanh Thủy, Trưởng TH và THCS Hồng Tiến, huyện Kiến Xương.
- Nguyễn Phương Thảo, Trưởng TH và THCS Phú Châu, huyện Đông Hưng.

TỔ CHỨC ĐỢT PHÒNG, TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ

(*Tiếp theo trang 1*)

* Chiều ngày 26/4, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân năm 2023.

Thời điểm này, trên 11.000ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt, đồng đều trên tất cả các trà lúa, giống lúa và đang trong giai đoạn làm đòng đến trổ bông. Dự kiến đến ngày 5/5 có khoảng 2.500ha lúa trổ, còn lại trổ tập trung từ ngày 10 - 25/5. Tuy nhiên, hiện nay trên đồng ruộng các đối tượng sâu bệnh hại lúa như: đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại... đang phát sinh gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ. Dự báo sâu non sẽ nở tập trung từ ngày 3 - 8/5 với mật độ trung bình từ 60 - 80 con/m², nơi cao từ 150 - 200 con/m², đặc biệt cục bộ 400 - 500 con/m²; đối với rầy lúa 3 tiếp tục tăng mật độ, nơi cao từ 800 - 1.500 con/m², cá biệt có nơi từ 2.000 - 2.500 con/m², nếu không phòng, trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ và rầy sẽ gây hại, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cho trà lúa trổ bông sau ngày 5/5.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các xã, thị trấn tổ chức phát động đợt phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 4 - 7/5 cho toàn bộ diện tích lúa xuân trổ bông sau ngày 5/5; đối với rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông cần kết hợp phun phòng, trừ ở những diện tích có mật độ rầy cao. HTX DVNN các xã, thị trấn có trách nhiệm cung ứng đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn bà con xã viên kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (Ngày 25/4/2023)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Đơn vị hành chính	Phân loại cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Xã, phường, thị trấn	260	0	0	0

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Nguyễn Trường Thăng
Sinh ngày: 29/11/1987
Số CMND/CCCD: 034087001422
Địa chỉ: Lô LK17-01+02 dự án Phát triển khu nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Do sơ suất tôi đã làm thất lạc bộ hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai lô số LK17-01+02 và các hồ sơ giấy tờ liên quan tại Dự án Phát triển khu nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình giữa Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long và tôi.

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày đăng báo nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc không tìm được, tôi xin Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long cấp lại giấy tờ khác liên quan đến lô LK17-01+02 cho tôi.

Số điện thoại liên hệ: 0964.296.196